



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๙๓๗

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)/คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประเมินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งส่วนใหญ่พบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน การผลิตบัณฑิต
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ จึงได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งฉบับปรับปรุงแก้ไข” ในวันที่ ๘ กันยายน
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม แกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร นั้น

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นว่า สำหรับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น นโยบายการรับนักศึกษา
นอกสถานที่ตั้งจะมีความเป็นไปได้ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่คาดว่าจะบริหารจัดการได้
ที่ประชุมจึงมีมติมอบให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) รักษาการแทน
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) และคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังนโยบาย และหารือกับสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วสรุปเสนออธิการบดีและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

๒. มอบให้รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พงษ์ธรรมกุล) ประสานงานกับแม่ทัพภาคที่ ๔/
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ รวมถึงการประสานงานกับเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

๓. ให้ผู้รับผิดชอบในข้อ ๑ และ ๒ นำผลการประสานงานหารือร่วมกันแล้วสรุปผลการ
ดำเนินงานเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามลำดับ

ในการนี้ รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)
ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาของ สกอ. เรื่อง “ผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
และเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งฉบับปรับปรุงแก้ไข” ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม แกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ และได้สรุปผลเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ตามที่อธิการบดีได้หารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านแล้วมีความเห็นว่าเป็นเนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาความมั่นคงในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่และส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ด้าน ซึ่งปัญหาด้านการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือ ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวิทยาเขตในพื้นที่ภาคใต้ คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดังนั้น ควรพิจารณาว่าจะมีแนวทางการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยได้อย่างไร ต้องเชื่อมโยงด้านการบริหารจัดการและวิชาการให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจกำหนดแนวทางออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ หรือ ๒) รัฐบาลจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทั้งนี้ ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรฐานในระดับเดียวกัน

๒. ควรพิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทด้วย โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำชุมชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ทราบและเข้าใจถึงปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ หากสามารถสร้างหลักสูตรให้กลุ่มดังกล่าวได้จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างยั่งยืน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) และ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกดากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ